

Nhà Tình Mọt Món Trùng Chiên

Tác Giả: Nguyễn Cao Thái

Chúa Nhật, 18 Tháng 3 Năm 2012 11:29

Trùng c đây, tôi là mọt Hồn ng Đò sinh.



Nhà i ngày đó, mọt sáng Chà Nhọt mọt c vô bở đởng phở c Hồn ng Đò, cài cây gọt vào xe, tôi náo nức đởp thởng mọt mách tởi vọt n Tao Đàn đở hởp đòan. Cuộc c đởi và sinh hoạt hào hởng cở a đòan thở HĐ, tôi hởn các bởn trong mọt bài khác. Hôm nay, tôi muởn nói đởn mọt lý do khác, không Hồn ng Đò chút xíu nào hởt, nhởng cũng khi n tôi rởt háo hởc mọt sáng Chà Nhọt đởp xe đởn vọt n Tao Đàn: Bởt Chiên.

Bởn có biởt vọt n Tao Đàn có mọt xe bán bởt chiên ngon nhởt thở giởi cở a ông Tàu già không? Nhởng ngày khác ông bán ở đâu không rõ, nhởng mọt Chà Nhọt là ông có mọt chở cở đởnh trong vọt n Tao Đàn bán cho nhởng Hồn ng Đò sinh hoạt chung quanh. Xui làm sao, chở ông bán kở bên chở tôi hởp đòan. Cho nên, duyên tình đởnh mọt nh cở a tôi cũng bởt đởu tở đó.

Chở có hai giá tiởn ở xe bởt chiên này: \$50 cho loởi đởa có trởng và \$30 cho đởa không trởng, nhởng bởt chiên thì nhiởu bởng nhau. Mọt sáng Chà Nhọt đở hởp, tôi đở c 30 đởng ăn sáng, tở c là vở a vọt n mọt đởa bởt chiên không trởng. Tôi chở a bao giở sang đở đở kêu mọt đởa bởt chiên có trởng mọt c dù cũng thềm lỏm. Thởnh thỏng tôi cũng giởu đở 50 đởng đở ăn trởng đó chở, nhởng mà mọt i lỏn nhở vởy tôi đởu ráng kiởm ...10 đởng nỏ a đở chở i luôn hai đởa không trởng cho nó sỏng cái bởng. Cho nên, nỏu không nhở mọt biởn cở xởy ra trong đởi, thì không biởt đởn chởng nào tôi mọt i biởt bởt chiên có trởng nó khác vởi bởt chiên không trởng thở nào.

Xe bởt chiên ngon nhở vởy dĩ nhiên là đởt. Khi nào cũng có ngỏi i ăn và kở chở. Vởn đở là ông Tàu chở có thở xởp khoởng gởn chở c cái ghở nhở chung quanh xe. Không đở. Lâu lâu tôi cũng

Những Tình Mọt Mọt Trùng Chiên

Tác Giả: Nguyễn Cao Thái

Chúa Nhật, 18 Tháng 3 Năm 2012 11:29

phôi đũa ng ch. Tôi đ ý có mọt cô bé n H ng Đ o cái đoàn bên c nh hình nh tu n nào cũng qua ăn b t chiên. Ô không, b n đũa ng có nghĩ...xa quá oan u ng cho tôi l m. Lúc đó tôi ch a bi t yêu đâu. Tôi còn nh , mà H ng Đ o này xem ra còn nh h n tôi n a. Nó m toong, tóc th t đuôi gà, và hình nh ...h i đen (sau này l n lên tôi m i bi t ch da bánh m t!). V y đó, nó không có gì đ c bi t. Nh ng tôi l i đ ý đ n “nó” vì tôi... ganh.

Không hi u nó có bà con h hàng gì v i ông Tàu bán b t chiên hay không. Tôi th y, ng i khác t i mà h t gh thì ph i đũa ng ch , nh ng h nó b h t gh là ông...hóa phép l y ra mọt cái gh khác t trong xe ra. B t công thi t, nh ng tôi không dám gi n ông, ch dám...gi n nó mà thôi.

Còn n a nhe. Nh đã nói, tôi bao gi cũng ch ăn đĩa không tr ng, nh ng con nh này bao gi cũng ăn đĩa... có tr ng. Nó đâu c n kê. Ch c n t i ng i xu ng là ông Tàu t đũa ng làm mọt đĩa có tr ng b ng ra. Xí! Nh ng đi u làm tôi t c t i nh t là m i l n ng i bên c nh th y nó ăn không h t, b t hay tr ng gì nó cũng đ l i, và ông Tàu cho vô gi rác h t. Ôi thi t là phí c a tr i. Ph i g p tôi, h h Ph i g p tôi thì...không còn mọt c ng hành ch đũa ng nói chi b t hay tr ng. V y là t “gi n”, tôi đâm ra “ghét” nó đ s .

Mọt b a kia tôi ăn xong đĩa b t chiên nh ng còn luy n ti c, ng i nhâm nhi ly trà nh t ch a ch u đũa ng d y thì ...“nó” t i.

Nh th ng l , ông Tàu làm nó mọt đĩa b t chiên có tr ng. Tôi li c sang mà t c cảnh hông. Ông Tàu này qu là b t công. Tôi b con nh v y mà ng ch cho tôi mọt đĩa chút xíu. Trong khi con bé m toong th p lè tè này ng l i làm mọt đĩa thi t b .

Tôi ng i mà ngao ngán cho tình đ i đen b c. Ch a bi t ph i làm gì. B ng nhiên nó quay sang nhìn cái đĩa bóng loáng không mọt m i ng hành c a tôi nh n mi ng c i h i

-M u n ăn mi ng tr ng c a tui hông?

Ô! Tôi có nghe l n không? S mình lãng tai nên gi b không nghe. Nó l y đôi đũa ch vào mi ng tr ng vàng óng ánh nói l n n a, v n cái gi ng tr ng không

Những Tình Mối Mối Trùng Chiên

Tên: Nguyễn Cao Thái

Chức vụ: Nhân viên, 18 Tháng 3 Năm 2012 11:29

-Ăn mì trùng này nhe?

Lúc này thì nghe đã rõ ràng. Các bạn ơi, trong mấy giây, tôi biết là trong đầu tôi suy nghĩ đầu tranh đấu của người dân. Không biết tôi suy nghĩ đúng hay sai, và đã ôn đầu bao nhiêu bài công dân giáo dục về phép đấu tranh, nghèo cho sách rách cho thóc... Chỉ biết cái đầu tôi suy nghĩ gì mà không nói. Cái cách của tôi ngoan ngoãn...gặp cái cách. Nó lấy miếng xúc nguyên miếng đấu tranh bằng đĩa tôi. Chỉ ăn hết, tôi còn sót lại nửa đĩa biết chiên cách nó bằng bên tôi luôn.

Và đó là lúc đầu tiên tôi biết mùi vị của miếng chiên có đấu tranh.

(Tôi quên không biết mình có nhớ mà cảm ơn hay không ha? Hic!)

Tuần sau tôi không dám đi ăn xe miếng chiên đó nữa. Số gặp tôi nó chỉ có tôi số mà không nói. Không quen, không biết, ngượng ta mà tôi là OK cái cách. Thời tình xưa hènghê. Tôi đi nhấc miếng có đầu 50 miếng mua miếng đĩa có đấu tranh tôi. Trong lúc cách đấu tranh thì đành tạm lánh miếng vùi.

Tôi tạm lánh miếng, nhưng vẫn kín đáo để ý nó bởi vì cũng đâu cách đấu tranh xa xôi gì cho cam. Chỉ qua miếng cái xe miếng chiên. Tôi họp bên phải, nó họp bên trái. Nên tôi đành tạm yên nó vẫn đi ăn miếng chiên như thường lệ. Chỉ khác là miếng tôi, trước khi ngửi miếng nó đầu nhìn đảo giác chung quanh như tìm kiếm ai thì phải (!)

Nhà Tình Mẫu tử Món Trồng Chiên

Tên: Nguyễn Cao Thái

Chức vụ: Nhà Tình Mẫu tử, 18 Tháng 3 Năm 2012 11:29



[REDACTED]